

กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีนี้นี้กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รางวัล โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสุกัญญา บุขยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับดี ภายใต้ชื่อผลงาน “ระบบการอายัดทรัพย์สินอัจฉริยะ” จากการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐได้รับรางวัลจำนวน ๑๖ ผลงาน จาก ๑๓ หน่วยงาน และสาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับก้าวหน้า (Advance) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐได้รับรางวัล จำนวน ๒๖ หน่วยงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ กรมบังคับคดีจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง youtube channel ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ในการรับรางวัลครั้งนี้ ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพและบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ให้เทียบเท่าสากล ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน



พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
กพร โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)



ถึงกับศักดิ์ศรีความเป็นธรรม เป็นผู้ก่อการอันน่าในระบอบประชาธิปไตย
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ



ถึงกับศักดิ์ศรีความเป็นธรรม เป็นผู้ก่อการอันน่าในระบอบประชาธิปไตย
บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี
ประเภทนวัตกรรมบริการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี
ระบบการอายัดทรัพย์สินอัจฉริยะ



จอนฟ้า เวชชาชีวะ
เลขาธิการ ก.พ.ร.



